

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Thuận Lộc, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo và tập trung xử lý, giải quyết, kịp thời đúng quy định pháp luật các vụ việc phát sinh; duy trì nghiêm chế độ tiếp dân thường xuyên và định kỳ; chỉ đạo triển triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng góp phần quan trọng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác tiếp dân; giải quyết đơn; phòng, chống tham nhũng, lãng phí gồm: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2023 Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo, kiến nghị phản ánh năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 20/03/2023 Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân; Kế hoạch số 28 /KH-UBND ngày 27/03/2023 Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/06/2023 phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với đối thoại với Nhân dân trên địa bàn xã; thực hiện hoạt động hoà giải ở cơ sở năm 2023; Thông báo số 10/TB-UBND ngày 02/02/2023 về việc lịch tiếp Công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND xã; Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/02/2023 công bố số điện thoại, cán bộ trực đường dây nóng Thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Thông báo số 72/TB-UBND ngày 04/10/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo xã Thuận Lộc tháng 10/2023

- Tuyên truyền sâu rộng về Luật khiếu nại, Luật Tố cáo để mọi công dân, tổ chức nắm chắc, nhằm thực hiện tốt quyền về khiếu nại và tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định; bố trí một công chức trực thường xuyên tham mưu cho UBND bám sát Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo;

- Niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; Nội quy tiếp công dân tại trụ sở ủy ban nhân dân xã; thông báo đường dây nóng.

** Về quy định thời gian và bố trí cán bộ liên quan tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.*

Quy định thời gian, lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND xã được thực hiện theo các hình thức: Tiếp dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần; tiếp công dân đột xuất. Công chức Tiếp dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần;

Phân công cán bộ trực làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Việc tiếp dân đã được bố trí, phân công công chức Văn phòng – Thông kê thực hiện tiếp nhận tham mưu chủ tịch UBND chỉ đạo cán bộ chuyên môn tham mưu giải quyết các nội dung của đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp dân định kỳ để giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân.

2. Công tác tiếp dân: Trong năm 2023: Tổng số 52 cuộc, 12 lượt, tăng 64% so với 2022. Trong đó: định kỳ 47 cuộc, 05 lượt người; Thường xuyên 07 lượt. Số đoàn (nếu đông người) Không cuộc, Không lượt.

Nội dung tiếp dân dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai: Lấn chiếm ranh giới về đất đai; chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại buổi tiếp công dân thường xuyên, tiếp dân định kỳ được cán bộ tiếp công dân xã hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã và uỷ quyền cho phó chủ tịch (nếu có) theo lịch thông báo của UBND xã từ đầu năm và lịch tháng của cơ quan, thực hiện nghiêm túc vào các ngày thứ 5 hàng tuần. Trường hợp đột xuất theo đăng ký nguyện vọng của công dân tại phòng tiếp dân đều được chủ tịch UBND xã quan tâm, giao các công chức chuyên môn liên quan tiếp và trả lời trực tiếp cho công dân, tạo dựng tin tưởng, đồng thuận cao trong Nhân dân.

3. Kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư:

Trong năm 2023 tiếp nhận 08 đơn/08 vụ việc tăng 37,5% vụ việc so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Khiếu nại: không; tố cáo: Không; Kiến nghị phản ánh: 08 đơn/ 08 vụ việc. Kết quả giải quyết như sau:

Sau khi tiếp nhận nhân các loại của công dân gửi tại bộ phận tiếp công dân xã. Chủ tịch UBND đã giao các công chức chuyên môn có liên quan tham mưu giải quyết trả lời cho ông dân đúng quy định của pháp luật cụ thể:

- *Đơn không đủ điều kiện thụ lý:* 02 đơn/02 vụ việc (02 đơn không thụ lý giải quyết; 01 tờ trình kiến nghị (tập thể các hộ dân nằm trên tuyến đường Nguyễn Thiếp) do ông Nguyễn Trọng Nghi, thôn Tân Hoà gửi trực tiếp cho đồng chí Đinh Văn Thái, Bí thư Đảng uỷ xã. UBND xã đã phối hợp chỉ đạo các đồng chí cán bộ, công chức xuống tận hộ gia đình để kiểm tra xác minh từng hộ gia đình. Làm việc với ông Nguyễn Trọng Nghi và ông Nghi đã xin rút đơn.

+ Đơn của ông Võ Trí Hùng, thôn Thuận Sơn về việc khiếu nại và đề nghị UBND xã nói rõ lý do cấp thiếu đất vườn ở lâu dài cho gia đình, Tại sao cấp lại, cấp đổi thì không được công nhận diện tích đất vườn ở lâu dài, mà chỉ công nhận đất trồng cây lâu năm. Thông báo số 30/TB-UBND ngày 15/05/2023 về việc không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại. Lý do việc xác định mục đích sử dụng đất (*đất trồng cây lâu năm*) trong việc cấp đổi, lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất của hộ ông Võ Trí Hùng đã được UBND thị xã Hồng Lĩnh, phòng Tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc căn cứ theo quy định của Luật đất đai ban hành ngày 29/11/2013 và Nghị định số 01/017/NĐ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định, quy định, chi tiết ban hành Luật đất đai.

+ Đơn của ông Trần Đình Cảnh, thôn Thuận Trung, về việc phản ánh đất do cho ông để lại khi chủ trương làm đường tách vườn làm 02 mảnh trong quá trình cấp lại bìa thì cấp thiếu đất vườn ở lâu dài cho gia đình. Khi có chủ trương cấp đất ở mảnh vườn thứ 02 nhưng chưa được giải quyết. UBND xã đã có thông báo số 31/TB-UBND ngày 17/05/2023 về việc không thụ lý giải quyết đơn phản ánh của ông Trần Đình Cảnh. Lý do việc xác định mục đích sử dụng đất (*đất trồng cây lâu năm*) trong việc cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số 545, tờ bản đồ 19 của hộ gia đình ông Trần Đình Cảnh đã được UBND thị xã Hồng Lĩnh, phòng Tài nguyên môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai CN thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc căn cứ theo quy định của Luật đất đai ban hành ngày 29/11/2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- *Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết UBND xã: 06 đơn/06 vụ việc (kiến nghị phản ánh 06 vụ việc) đã giải quyết 05 vụ việc vụ việc/06 vụ việc đạt tỷ lệ giải quyết 84% (01 đơn mới tiếp nhận)*

+ Đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Nghi, thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc. Công văn số 54/UBND - ĐC ngày 22/03/2023 về việc trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Nghi, thôn Tân Hòa xã Thuận Lộc.

+ Đơn của bà Trần Thị Nhâm thôn Phúc phản ánh ông Ninh xây dựng hàng rào trên phần đất của gia đình; trong quá trình xây dựng hàng rào anh Thọ em của ông Ninh và tôi có tranh cãi lớn tiếng thì anh có đưa rạ (Dao rạ) ra đe dọa tôi và anh dao với tôi nếu tôi nhìn và nói thì anh anh sẽ chém. UBND xã chỉ đạo Công chức chuyên môn kiểm tra thực tế hiện trạng đất. công an xã kiểm tra xác minh làm rõ. Ngày 23/3/2023 UBND xã đã mời văn phòng đăng ký đất đai CN thị xã Hồng Lĩnh về đo đạc, xác minh ranh giới cho hộ gia đình bà Trần Thị Nhâm và ông Nguyễn Tiến Ninh. Ngày 26/6/2023 Văn phòng đất đai đã cử cán bộ đo đạc về xác định mốc giới cho 02 hộ gia đình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Nhâm. Qua kiểm tra ranh giới của 02 hộ gia đình thì tường rào của gia đình ông Nguyễn Tiến Ninh xây dựng không lấn chiếm sang đất của bà Trần Thị Nhâm.

+ Đơn kiến nghị của ông Võ Văn Lục, thôn Thuận Giang phản ánh về tranh chấp ranh giới đất ở giữa gia đình ông và bà Nguyễn Thị Lý thôn Thuận Giang. UBND xã tiếp nhận đơn giao công chức địa chính xây dựng kiểm tra hồ sơ hồ sơ và ranh giới của hai gia đình. Ngày 27/10/2023 UBND xã tổ chức buổi hòa giải giữa 02 gia đình ông Võ Văn Lục, bà Nguyễn Thị Nụ và gia đình bà Nguyễn Thị Lý, thôn Thuận Giang. Qua buổi hòa giải giữa 02 gia đình đã thống nhất ranh giới giữa 2 bên để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (có biên bản kèm theo).

+ Tờ trình đề nghị của anh Phạm Văn Anh, phạm văn minh thôn Tân Hòa, đề nghị UBND xã xem xét đất ở của bà ngoại là Trần thị Hòe có đúng UBND xã đã cấp cho ông Trần Văn Liễu và bà Đinh Thị Nguyệt làm nhà và làm vườn có đúng sự thật và đúng luật thừa kế không. UBND xã tiếp nhận đơn giao công chức Địa chính – xây dựng kiểm tra hồ sơ và tham mưu UBND xã giải quyết. Ngày 16/11/2023 tổ chức buổi làm việc giải quyết đơn của ông Phạm Văn Anh, thôn Tân Hòa. Qua buổi làm việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình ông Phạm Văn Anh, Phạm văn Minh và hộ gia đình ông Trần Đình Liễu không đi đến thống nhất, cuộc hòa giải không thành. Làm văn bản trả lời công dân theo quy định.

+ Tờ trình đề nghị của anh Đậu Văn Tài, thôn Hồng Lam, đề nghị UBND xã xem xét giải quyết cho tôi đưa xe vào đồ đất trong vườn gia đình tôi. Ngày 27/10/2023 tổ chức buổi làm việc giải quyết đơn của ông Đậu Văn Tài (phía Ông Hoàng Việt Dũng không có mặt để làm việc). Giấy mời làm việc lần 2, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 01/11/2023 UBND xã tiếp tục tổ chức buổi làm việc giữa hai hộ gia đình về cản trở lối đi vào giữa hai hộ gia đình. Qua buổi làm việc giải quyết giữa hai hộ gia đình ông Đậu Văn Tài và ông Hoàng Việt Dũng chưa nhất trí, cuộc hòa giải không thành.

+ Đơn của Ông Hoàng Việt Dũng, thôn Hồng Lam, mới tiếp nhận: Nội dung yêu cầu giải quyết sự việc tiền đóng góp làm đường bê tông của các hộ dân. Hiện nay UBND xã đang thụ lý giải quyết theo quy định

Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn xã được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Các vụ việc được xác minh giải quyết và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết, xử lý triệt để không phát sinh khiếu nại; đặc biệt một số vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị được cán bộ tiếp dân hoặc giao nhiệm vụ xác minh, giải thích đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho công dân hiểu rõ và người kiến nghị, khiếu nại tố cáo đã tự nguyện rút đơn kiến nghị trong quá trình thụ lý vụ việc.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng:

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND xã Thuận Lộc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023;

Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục quán triệt Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân; vận động người dân tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí cán bộ, công chức.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, người lao động; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp nhắc nhở, giáo dục hoặc xử lý nghiêm những công chức, người lao động có biểu hiện tiêu cực, có hành vi nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng.

Triển khai, hoàn thiện hồ sơ công khai tài sản thu nhập năm 2023 theo hướng dẫn của UBND thị xã; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện việc công khai các dự dự án đầu tư, toán thu, chi ngân sách năm 2023 theo quy định.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong năm không phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời ban hành các công văn, kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Thị xã về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn xã. Chú trọng công tác đối thoại, hoà giải, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, do vậy đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Đã có nhiều biện pháp tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về quan điểm giải quyết vụ việc được nhân dân ủng hộ. Các vụ việc được xác minh giải quyết và tổ chức thực hiện, xử lý triệt để không phát sinh khiếu nại, đặc biệt một số vụ việc, công dân khiếu nại khi được cán bộ tiếp dân hoặc giao nhiệm vụ xác minh giải thích đầy đủ chính sách pháp luật công dân đã rút đơn trong quá trình thụ lý vụ việc.

Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đặc biệt là công tác chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm soát tài

sản thu nhập theo Nghị định số 130/NĐ-2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn trong cơ quan.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân chưa được thường xuyên, chất lượng tuyên truyền còn có phần hạn chế;

Trình trạng phát sinh tranh chấp đất đai giữa các hộ dân ngày càng tăng, nhiều vụ việc đã lâu yêu cầu giải quyết nên rất khó khăn và phức tạp.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu, một số vụ việc tổ chức đối thoại chưa kịp thời.

III. GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Công tác tiếp dân:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong đó tiếp tục tập trung phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản dưới luật; các quy định mới về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân. Thông qua nhiệm vụ tiếp dân, đối thoại trong tham mưu giải quyết đơn thư, làm tốt công tác dân vận chính quyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hạn chế việc khiếu nại tố cáo không đúng quy định

Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế tiếp công dân; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên; phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng chưa giải quyết; không để phát sinh khiếu kiện đồng người.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại; thông tư số 04/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân; quy định, quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn các kiến nghị, đề xuất, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn đạt tỷ lệ trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết dứt điểm trong năm 2024 các vụ việc tồn đọng, vướng mắc còn lại trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động quản lý lưu trữ dữ liệu về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về nội dung cơ bản của của Luật phòng chống tham nhũng, Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục quán triệt Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/NĐ-2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn trong cơ quan.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, quy định cụ thể về chế độ, định mức tiêu chuẩn trong cơ quan.

Trên đây là kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND TX (B/c);
- Phòng thanh tra;
- Ban chấp hành Đảng bộ, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;
- Chủ tịch MTTQ, các đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Công chức chuyên môn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Liêm

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN
(Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 04/12/2023)

| Số lượng tiếp dân định kỳ | | | | | Số liệu tiếp dân đột xuất | | | | | Số cuộc tiếp thường xuyên/số vụ |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Tổng số cuộc | Người tiếp | | | Số người/số vụ việc | Tổng số | Người tiếp | | | Số người/số vụ việc | |
| | Chủ tịch | Phó chủ tịch | Ủy quyền | | | Chủ tịch | Phó chủ tịch | Ủy quyền | | |
| 52 | 05 | | 0 | 05/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Người lập biểu

Thuận Lộc, ngày 04 tháng 12 năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Hạnh

Bùi Quang Liêm